



สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดดำเนินการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างประชากร 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล จำนวน 30 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 24 ชุด คิดเป็นร้อยละ 16.10 ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย จำนวน 30 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 30 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 20.10 นักฟุตบอลทีมชาติไทย จำนวน 100 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 95 ชุด คิดเป็นร้อยละ 63.80

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้นำวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านสภาพผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอลปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่ อยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย นักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับสภาพผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอล ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

2. ด้านสภาพ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นว่าสภาพผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ส่วนใหญ่มีสภาพอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับสภาพผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเลย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหานักฟุตบอลทีมชาติไทยปรากฏว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

7. ด้านสภาพงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาฟุตบอล ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล นักฟุตบอลทีมชาติไทยเห็นว่า สภาพงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาฟุตบอลมีสภาพอยู่ในระดับน้อย ส่วนผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย เห็นว่าสภาพงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาฟุตบอลมีสภาพอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับสภาพงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาฟุตบอล ปรากฏว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

8. ด้านสภาพสวัสดิการ ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยและนักฟุตบอลทีมชาติไทย เห็นว่า สภาพสวัสดิการมีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับสภาพสวัสดิการ ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเลย

9. ด้านปัญหางบประมาณที่ใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหางบประมาณที่ใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหางบประมาณที่ใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหางบประมาณที่ใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอล ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับผู้ ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และ ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

10. ด้านปัญหาสวัสดิการ ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล และผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการ ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเลย

11. ด้านสภาพสถานที่พักในการเก็บตัวฝึกซ้อม ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเห็นว่า สภาพสถานที่พักในการเก็บตัวฝึกซ้อมมีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับสภาพสถานที่พักในการเก็บตัว ปรากฏว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

12. ด้านสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เห็นว่า สภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันมีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย กับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเลย

13. ด้านสภาพสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เห็นว่า สภาพสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันมีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับสภาพสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

14. ด้านปัญหาสถานที่พักในการเก็บตัวฝึกซ้อม ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสถานที่พักในการเก็บตัวฝึกซ้อมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับปัญหาสถานที่พักในการเก็บตัวฝึกซ้อม ปรากฏว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

15. ด้านปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่าง ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม และแข่งขัน ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่เห็นความแตกต่างเลย

16. ด้านปัญหาสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหาสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปรากฏว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

17. ด้านสภาพการบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยและนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

18. ด้านสภาพการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันภายในประเทศ และต่างประเทศมีสภาพอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

19. ด้านสภาพการวางแผนการเตรียมทีมฝึกซ้อมของทีมชาติไทย ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการวางแผนการเตรียมทีมฝึกซ้อมของทีมชาติไทย มีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับสภาพการวางแผนการเตรียมทีมชาติไทย ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่เป็นความแตกต่างเลย

20. ด้านการบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับการบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่เป็นความแตกต่างเลย

21. ด้านปัญหาการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการแข่งขันภายในประเทศ และต่างประเทศ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับ ปัญหาการแข่งชันภายในประเทศ และต่างประเทศ ปรากฏว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย และคู่ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่เห็นความแตกต่างเลย

22. ด้านปัญหาการวางแผนการเตรียมทีมฝึกซ้อมของทีมชาติไทย ปรากฏว่า ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาการวางแผนการเตรียมทีมฝึกซ้อมของทีมชาติไทย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหา การเตรียมทีมฝึกซ้อมของทีมชาติไทย ปรากฏว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างของผู้ฝึกสอนฟุตบอล ทีมชาติไทยกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้น ไม่เห็นความแตกต่างเลย

23. ด้านสภาพในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทย ปรากฏว่า ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยและนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทย มีสภาพอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกีฬา ฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับสภาพในการจัดดำเนินการ ของฟุตบอลทีมชาติไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

24. ด้านปัญหาในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทย ปรากฏว่า ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เห็นว่า สภาพ ปัญหา ในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย เกี่ยวกับปัญหาในการจัดดำเนินการของ ฟุตบอลทีมชาติไทย ปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จากการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับนักฟุตบอล

ทีมชาติไทยมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่เห็นความแตกต่างเลย

อภิปรายผล

1. สภาพในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทย พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นว่ามีสภาพอยู่ในระดับน้อย กล่าวคือ

1.1 ด้านงบประมาณ มีสภาพน้อยที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สภาพในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทยในปัจจุบันนี้ มีงบประมาณที่ใช้ในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จากการศึกษาแห่งประเทศไทย ไม่เพียงพอและบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน หรือรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอล ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จากรายการแข่งขันต่าง ๆ เช่น คิงคัพ โตโยต้าคัพ เป็นต้น แต่งบประมาณก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดดำเนินการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ดังที่ได้สัมภาษณ์ เสนอ ไชยรงค์ (2533) ที่กล่าวว่า งบประมาณที่สมาคมได้รับในปัจจุบันมีน้อยมาก ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงที่สมาคมฟุตบอลจะต้องส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ในรายการต่าง ๆ เช่น ฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนเอเชีย หรือเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกและฟุตบอลโอลิมปิก เป็นต้น ซึ่งรายการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการเตรียมทีมอย่างมาก

1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก มีสภาพน้อยรองลงมาจากทางด้านงบประมาณ ผู้วิจัยเห็นว่า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อย ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เช่น ลูกฟุตบอล สนามที่ใช้ในการฝึกซ้อม เป็นต้น ดังที่ได้สัมภาษณ์ วิทยา เลาหลุย (2533) ที่กล่าวว่า ในการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ยังมีปัญหาอยู่มากเนื่องจากไม่มีสนามที่ดีในการฝึกซ้อมและสถานที่เก็บตัวนักกีฬาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตลอดจนลูกฟุตบอลที่ใช้ในการฝึกซ้อมมีจำนวนจำกัดและไม่ได้มาตรฐาน เหมือนลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันจริง

1.3 ด้านการจัดดำเนินการงานหรือเทคนิคในการบริหารงาน อยู่ในสภาพน้อยรองลงมาจากด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สภาพในการจัดดำเนินการงานหรือเทคนิคในการบริหารงาน ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีสภาพการจัดดำเนินการบริหารงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน ตามแผนงานที่ได้วางไว้ ขาดการประเมินผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และไม่นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข ดังที่ได้สัมภาษณ์ วิชิต แยมบุญเรือง (2533) กล่าวว่า สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนงานไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

เพราะมีสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทำงานเพียงไม่กี่คน ตลอดจนสภากรรมการบางส่วนยึดถือ ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม

1.4 ด้านบุคลากร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสภาพบุคลากรที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมชาติไทย มีการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมชาติไทยใหม่ เช่น มีการจ้างผู้ฝึกสอนฟุตบอลชาวบราซิลที่มีชื่อเสียง คือ นายคาร์ ลอส อัลเบอร์โต คาร์กัลโย (Carlos Alberto de Cavalho) มาปรับปรุง พัฒนา ฟุตบอลทีมชาติไทยให้ดีขึ้น ดังที่ได้สัมภาษณ์ วิวิธ ธิโสภา (2533) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ ทำการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน และแบ่งหน้าที่การทำงาน รวมทั้งแต่งตั้งผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับต่าง ๆ เช่น ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับทีมชาติชุดบี ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติระดับเยาวชนอายุ 18 ปี และ 16 ปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกนักฟุตบอลทีมชาติ จากนักฟุตบอลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอล

2. ปัญหาในการจัดดำเนินการของฟุตบอลทีมชาติไทย พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ

2.1 ด้านการจัด ดำเนินงานหรือเทคนิคในการบริหารงานมีปัญหามากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดและการดำเนินงานหรือเทคนิคในการบริหารงานนั้นเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำงานแต่ละอย่าง เพราะการจัดดำเนินการดำเนินงานหรือเทคนิคในการบริหารงานนั้นจะต้องทำการแบ่งงานเป็นแผนก ตามลักษณะและคุณภาพของงาน การจัดสายงานและสายการบังคับบัญชา การกำหนดหน้าที่แต่ละแผนก และการจัดบุคคลให้ทำงาน และรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของเขา ฉะนั้นถ้าการจัดดำเนินการหรือการบริหารงานในฟุตบอลทีมชาติไทย สามารถจัดหรือบริหารงานได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าการจัดและการบริหารงานในฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นไปในลักษณะตัวใครตัวมัน หรือไม่มีรูปแบบที่ดีในการจัดและการบริหารแล้ว ฟุตบอลทีมชาติไทย ก็จะไม่สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ ดังที่ได้สัมภาษณ์ ยรรยง ๓ หนองคาย (2533) กล่าวไว้ว่า สภากรรมการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ตามหลักวิธีการของการบริหารงาน ทุกขั้นตอนแต่ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีสภากรรมการทำงานจริงไม่กี่คน และสภากรรมการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

2.2 ด้านที่มีปัญหารองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่แพร่หลาย และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างมากทั่วโลก แต่

มาตรฐานกีฬาฟุตบอลในแถบเอเชียยังด้อยกว่าทวีปอื่น ๆ มากในประเทศไทย กีฬาฟุตบอลยังไม่ได้ ได้รับความพัฒนาที่ถูกต้องเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก มีอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก ไม่เพียงพอ และมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ดังที่ได้สัมภาษณ์ ประวิทย์ ไชยสาม (2533) ที่กล่าวว่า การเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ประสบปัญหามากที่สุดคือไม่มีสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมเป็นของสมาคม ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเอง และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ สถานที่ฝึกเก็บตัวนักกีฬา ยังไม่เหมาะสม เพราะส่วนมากใช้โรงแรม เป็นสถานที่ฝึกเก็บตัวนักฟุตบอลทีมชาติไทย และประการสุดท้ายคือ ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการฝึกซ้อมมีจำนวนน้อยและไม่ได้มาตรฐาน เหมือนลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันจริง ดังที่ได้สัมภาษณ์ คาร์ลอส อัลเปอร์โต คาร์วัลโย (Carlos Alberto de Cavalho, 2533) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมทีมฝึกซ้อมที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น กำแพงเหล็กที่ใช้แทนคนในการฝึกยิงประตู ลูกบอลที่ใช้เสริมสร้างสมรรถภาพหนัก 3-5 กิโลกรัม (Medicine ball) เป็นต้น

ฉะนั้นในการที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้มาตรฐานและเจริญรุดหน้าทัดเทียม กับนานาประเทศ จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้มีจำนวน เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม

2.3 ปัญหาทางด้านงบประมาณเป็นปัญหาที่รองลงมาจากปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า งบประมาณมีความสำคัญในการพัฒนาฟุตบอล ทีมชาติไทย เพราะงบประมาณเป็นส่วนที่จะทำให้การจัดและดำเนินการเตรียมทีมชาติไทย สามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าขาดงบประมาณหรือมีไม่ เพียงพอแล้ว ก็จะไม่สามารถจัดและดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ได้ถึงแม้จะมีการวางแผน วางโครงการต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดีเพียงใดก็ตามดังที่ได้สัมภาษณ์ เสนอ ไชยยงค์ (2533) กล่าวว่า งบประมาณที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้รับจากการกีฬา แห่งประเทศไทย เพื่อบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมตาม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกสอน และนัก ฟุตบอลทีมชาติไทย ดังที่ได้สัมภาษณ์ อัจฉาทร ทรงงามทรัพย์ (2533) ที่กล่าวว่านักกีฬาฟุตบอล ทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยได้รับสวัสดิการไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เช่น ไม่มีทุน การศึกษาสำหรับนักฟุตบอลที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่มีค่าสวัสดิการทางด้านค่ารักษาพยาบาลในขณะที่เกิด เจ็บป่วย ตลอดจนไม่มีการประกันชีวิตให้กับผู้ฝึกสอน นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศ

2.4 ด้านบุคลากร มีปัญหาน้อยที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดตัวบุคคลและผู้ช่วยงานนั้น จะต้องพิจารณาว่าผู้ร่วมงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ ดังคำสัมภาษณ์ของ ปรีชา เผือกขวัญดี (2533) กล่าวว่า การแต่งตั้งผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ควรพิจารณาจากผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่มีผลงาน มีความรู้ ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลชั้นสูง และมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ดังที่ได้สัมภาษณ์ โบการ์ต ปาเป้ (Burkhard Pape, 2533) ที่กล่าวว่า นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เฉลี่ยแล้วมีอายุค่อนข้างมาก ควรมีการเตรียมทีมชาติไทยในอนาคต โดยการสร้างทีมระดับเยาวชน เช่น อายุ 12 ปี อายุ 14 ปี อายุ 16 ปี และ 18 ปี เพื่อเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดดำเนินงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เช่น ตำแหน่งผู้ฝึกสอน ตำแหน่งประธานพัฒนาเทคนิค เป็นต้น
2. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรให้การสนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยการส่งบุคลากรไปดูงานหรือฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
3. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรจัดหางบประมาณเพิ่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
5. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดหาสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
6. ในการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทย สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรมีการวางแผนการเตรียมทีมระยะสั้นและระยะยาว
7. ในอนาคต สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรมีการพัฒนาฟุตบอลในประเทศไทย ให้เป็นฟุตบอลอาชีพ